

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG - LÂM
BẮC GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **423** /ĐHNLBG-ĐT
Về việc hỗ trợ đăng thông tin tuyển sinh
đại học chính quy năm 2024

Bắc Giang, ngày **12** tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được thành lập theo Quyết định số 133/QĐ - TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Nông Lâm, đóng trên địa bàn thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Với triết lý giáo dục "Toàn diện - Thích ứng - Sáng tạo" trong những năm qua, đã có hàng vạn cử nhân, kỹ sư đã tốt nghiệp, hiện đang đảm nhận những vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có tỉnh Điện Biên.

Trước xu thế phát triển công nghiệp, hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh đào tạo những ngành nghề truyền thống thuộc lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghệ thực phẩm, tài nguyên và môi trường, kinh tế - tài chính, Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang những năm gần đây đã mở rộng thêm nhiều ngành đào tạo thuộc lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật và ngôn ngữ quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc Việt Nam.

Để tạo điều kiện cho các em học sinh THPT tốt nghiệp năm 2024 được thuận lợi để tìm hiểu thông tin, định hướng nghề nghiệp, Nhà trường trân trọng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên xem xét và nếu Quý Sở đồng ý về chủ trương, đề nghị thông báo cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện hỗ trợ Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang trong việc đăng tải thông tin giới thiệu các ngành đào tạo và tuyển sinh của Nhà trường (có nội dung và tài liệu cụ thể kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, ĐT.



GS.TS. Phạm Bảo Dương

**NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐĂNG THÔNG TIN TUYỂN SINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024**

(Kèm theo Công văn số **423** /ĐHNLBG-ĐT ngày **12** tháng 4 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang)



Nội dung	Hình thức
I. Đăng tài liệu thông tin tuyển sinh (bản điện tử).	
1. Thông tin các ngành đào tạo và tuyển sinh (bản điện tử).	1. Đăng tải trên Website, Fanpage của các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. Cẩm nang thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 (bản điện tử).	2. Đăng tải trên nhóm Zalo của học sinh các lớp Khối 12 các Trường THPT.
3. Thông điệp chào mừng của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang (bản điện tử).	3. Đăng tải trên nhóm Phụ huynh của học sinh các lớp Khối 12 các Trường THPT.
4. Hỗ trợ khảo sát nhu cầu đào tạo của học sinh các lớp Khối 12	Mẫu phiếu Google form (Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang gửi trực tiếp cho Hiệu trưởng các trường THPT)
II. Hỗ trợ thông tin về số điện thoại của Hiệu trưởng các Trường THPT trên địa bàn tỉnh Điện Biên (để thuận tiện cho việc liên hệ và trao đổi trong quá trình cộng tác).	